

รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (เมษายน 2562)

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สศช.

ความสำคัญ: เพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค โดยใช้ประโยชน์จากโอกาสการเชื่อมโยงภูมิภาค ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่ชายแดน และแก้ปัญหาความมั่นคงบริเวณชายแดน โดยมีความก้าวหน้า ดังนี้

1. การกำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 1 และ 2 รวม 10 พื้นที่

- 1.1 ออกประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ที่ 1/2558 ลงวันที่ 19 มกราคม 2558 เรื่องกำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1 ในพื้นที่จังหวัดตาก สระแก้ว มุกดาหาร ตราด และสงขลา
- 1.2 ออกประกาศ กนพ. ที่ 2/2558 ลงวันที่ 24 เมษายน 2558 เรื่องกำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย นครราชสีมา เชียงราย นครพนม และกาญจนบุรี

2. การลงทุนและมาตรการส่งเสริมการลงทุน

2.1 มาตรการส่งเสริมการลงทุน	
1) มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.)	
(1) ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (กกท.) ที่ 4/2557 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2557 เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	โดยได้กำหนดสิทธิประโยชน์สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งแบ่งเป็น 2 กรณี ได้แก่ 1) กรณีเป็นประเภทกิจการทั่วไปตามประกาศ กกท. ที่ 2/2557 และ 2) กรณีเป็นกิจการเป้าหมายตามที่ กนพ. กำหนดและตั้งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
(2) ประกาศ กกท. ที่ 1-5/2558 ลงวันที่ 23 เมษายน 2558 เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตราด ตาก มุกดาหาร สงขลา และสระแก้ว ประกาศ กกท. ที่ 17-21/2558 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด ตาก มุกดาหาร สระแก้ว และสงขลา	เพื่อกำหนดกิจการเป้าหมายในการให้การส่งเสริมการลงทุนของโครงการที่ตั้งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแต่ละจังหวัด เพื่อเพิ่มเติมกิจการเป้าหมาย 10 ประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนสำหรับโครงการที่ตั้งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแต่ละจังหวัด

รายงานความก้าวหน้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เมษายน 2562

<p>(3) ประกาศ กกท. ที่ 12-16/2558 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่องนโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดกาญจนบุรี เชียงราย นครพนม นราธิวาส และหนองคาย</p> <p>ประกาศ กกท. ที่ 1-4/2559 ลงวันที่ 10 มกราคม 2559 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดกาญจนบุรี เชียงราย นครพนม และหนองคาย</p>	<p>เพื่อกำหนดกิจการเป้าหมายที่ให้การส่งเสริมการลงทุนสำหรับโครงการที่ตั้งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแต่ละจังหวัด</p> <p>เพื่อเพิ่มเติมกิจการเป้าหมายที่ให้การส่งเสริมการลงทุนสำหรับโครงการที่ตั้งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแต่ละจังหวัด</p>
<p>(4) ประกาศ กกท. ที่ 7/2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ</p>	<p>เพื่อขยายเวลาการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษออกไปอีก 1 ปี จากเดิมที่จะสิ้นสุดในสิ้นปี 2560 ให้มีผลถึงสิ้นปี 2561</p>
<p>(5) ประกาศ กกท. ที่ 8/2558 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสำหรับ SMEs</p>	<p>เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมการลงทุนของ SMEs ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อาทิ เงินลงทุนขั้นต่ำของแต่ละโครงการไม่น้อยกว่า 5 แสนบาท อนุญาตให้นำเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศมาใช้ในโครงการได้ไม่เกิน 10 ล้านบาท</p>
<p>(6) ประกาศ กกท. ที่ 6/2560 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เรื่องนโยบายส่งเสริมการลงทุนด้านการบริการทางการแพทย์</p>	<p>เพื่อให้กิจการสถานพยาบาลที่ตั้งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ บริเวณชายแดนได้รับสิทธิและประโยชน์ของ สกท. ในระดับ A2</p>
<p>(7) ประกาศ กกท. ที่ 7/2561 ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง การขยายเวลา นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ</p>	<p>เพื่อให้การส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนในการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ให้มีผลไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563</p>
<p>(8) ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (OSS)</p>	<p>OSS ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1 และ 2 รวม 10 พื้นที่ เชื่อมโยงกับศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน OSOS ของ สกท. ที่อาคารจามจุรีสแควร์</p>
<p>2) มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดย กระทรวงการคลัง</p>	
<p>(1) กรมสรรพากร</p>	<p>มาตรการลดหย่อนอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 20 เหลือร้อยละ 10 เป็นระยะเวลา 10 รอบระยะเวลาบัญชี สำหรับกิจการทั่วไปที่ไม่อยู่ในข่ายได้รับการส่งเสริมการลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน</p>

รายงานความก้าวหน้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เมษายน 2562

<p>(2) กรมศุลกากร</p>	<p>ประกาศกรมศุลกากร ที่ 154/2558 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติผู้ขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนและเขตปลอดอากรในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งมีสาระสำคัญ เช่น ลดจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของผู้ขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปจากเดิม 10 ล้านบาท เหลือ 5 ล้านบาท หรือตามที่อธิบดีเห็นควร และให้ผู้ขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากร รวมถึงการประกอบกิจการในเขตปลอดอากร ยื่นคำขอจัดตั้งได้ที่สำนักงานศุลกากรภาคหรือด่านศุลกากรที่กำกับดูแลพื้นที่ เป็นต้น</p>
<p>2.2 การลงทุนและการขอรับการส่งเสริมการลงทุน</p>	
<p>1) การลงทุนและการขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายใต้มาตรการส่งเสริมการลงทุนของ สกท.</p>	<p>ขณะนี้เอกชนสามารถขอรับการส่งเสริมการลงทุนได้แล้ว โดยในช่วง 1 มกราคม 2558-31 มีนาคม 2562 มีผู้ขอรับการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจำนวน 62 โครงการ วงเงินลงทุนรวม 10,194.82 ล้านบาท ผ่านการอนุมัติแล้ว 61 โครงการ เงินลงทุนรวม 9,744.82 ล้านบาท</p> <p>தாக: ชุดชั้นใน-ยกทรง-เสื้อโค้ท เสื้อผ้าสำเร็จรูป กางเกง ยีนส์ ถุงเท้า ผลิตภัณฑ์พลาสติก เครื่องกลึงอัตโนมัติ-เพื่องส่งกำลังเครื่องจักรกลการเกษตร-รถยนต์สามล้อ บรรทุก-รถกึ่งพวง-ชิ้นส่วนเหล็กหล่อ และคอนเทนเนอร์</p> <p>สระแก้ว: บรรจุก้อนพลาสติก การผลิตอาหารสัตว์ Metal Parts</p> <p>หนองคาย: คอนเทนเนอร์ Pallet ยางแท่ง ไฟฟ้า</p> <p>สงขลา: น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น Ceramic Dipping Former ถุงมือยางธรรมชาติ Nitrile Gloves น้ำยางข้น ไม้วีเนียร์ และแถบพลาสติก</p> <p>ตราด: Ridley Shrimp Feed Premix with Novacq TM</p> <p>เชียงราย: ยางเครป กิจการอบพืชและไซโล อาหารสัตว์ และโรงพยาบาลเกษมราษฎร์แม่สาย</p> <p>กาญจนบุรี: อาหารสัตว์ สบู่ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว</p> <p>มุกดาหาร: เครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้าง ถุงพลาสติกและแผ่นพลาสติกสำเร็จรูป และอาหารหมักสำเร็จรูป</p> <p>นครพนม: : ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา</p>
<p>2) การขอใช้สิทธิประโยชน์ตามมาตรการของกรมสรรพากร</p>	<p>มีผู้ลงทุน 2 ราย ที่ จ.หนองคาย เกี่ยวกับการผลิตไม้แปรรูป เช่น ไม้ปาร์เก้ ไม้บันได และที่ จ.เชียงราย เกี่ยวกับกิจการพืชผลทางเกษตร</p>
<p>3) การขอใช้สิทธิประโยชน์ตามมาตรการของกรมศุลกากร</p>	<p>ปัจจุบันมีผู้ยื่นขอใช้สิทธิประโยชน์ จำนวน 2 ราย ได้แก่ กิจการคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ในพื้นที่ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง</p>

รายงานความก้าวหน้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เมษายน 2562

	จ.หนองคาย และ กิจการเขตปลอดอากร สำหรับการพาณิชย์- กรรม ทุนจดทะเบียน 95,000,000 บาท ในพื้นที่ ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย
3) การขอรับสินเชื่อเพื่อการลงทุน ใหม่หรือขยายกิจการในเขต พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของ ธสน.	ธสน. ให้การอนุมัติสินเชื่อแล้ว จำนวน 3 ราย รวมวงเงิน 90 ล้านบาท ที่ อ.สะเตกา จ.สงขลา อ.แม่สอด จ.ตาก และ อ.เมือง จ.หนองคาย
4) การลงทุนอื่นๆในพื้นที่เขต พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	ผู้ลงทุนในพื้นที่พัฒนาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราดและ กาญจนบุรี การคัดเลือกผู้ลงทุนพื้นที่พัฒนาในเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษตราด โดยกรมธนารักษ์ ได้ผู้ลงทุนแล้ว คือ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) วงเงินลงทุน 3,001 ล้านบาทเพื่อพัฒนาเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยว นานาชาติ อาหารปลอดภัย และบริการการค้าระหว่างประเทศ ครบวงจร และในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี ได้ผู้ลงทุนแล้ว คือ บริษัท พร้อมเพรียงชัย ก่อสร้าง จำกัด วงเงินลงทุน 420 ล้านบาท โดยจะพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม พาณิชย์กรรม ศูนย์โลจิสติกส์

3. การจัดระบบแรงงานต่างด้าวแบบไป-กลับอย่างถูกกฎหมาย

การจัดระบบแรงงานต่างด้าวให้เข้ามาทำงานในลักษณะไป-กลับในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
อย่างถูกกฎหมายจะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ
และแรงงานต่างด้าว ลดปัญหาแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย รวมทั้ง
ช่วยลดความเสี่ยงจากปัญหาการค้ามนุษย์ การจัดระบบดังกล่าวดำเนินการโดยกระทรวง
แรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วยงานรับผิดชอบ	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน
กระทรวงแรงงาน	1) ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดท้องที่ สัญชาติ ประเภท หรือลักษณะงาน ช่วงระยะเวลาหรือฤดูกาล หรือเงื่อนไขที่ คนต่างด้าวอาจขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติ การทำงานของคนต่างด้าวเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558
	2) คู่มือการออกใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานใน ลักษณะไป-กลับหรือตามฤดูกาล เพื่ออำนวยความสะดวกให้ ประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยมีระยะเวลา การพิจารณาอนุญาตให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน
	3) จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด ปัจจุบันแรงงานกัมพูชาและเมียนมาเข้ามาทำงานในพื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – มกราคม 2562 รวม 228,700 คน โดยเป็นแรงงานที่เข้ามาทำงาน

รายงานความก้าวหน้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เมษายน 2562

หน่วยงานรับผิดชอบ	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน
	<p>ในลักษณะไป-กลับ ตามมาตรา 64 แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 รวม 209,130 คน แยกเป็นแรงงานกัมพูชาเข้ามาทำงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สระแก้วและตราด รวม 115,630 คน และแรงงานเมียนมาเข้ามาทำงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เชียงราย และกาญจนบุรี รวม 93,500 คน นอกจากนี้ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงสาธารณสุข และกรมการจัดหางานอยู่ระหว่างการเชื่อมโยงข้อมูล การตรวจคนเข้าเมือง-การทำประกันสุขภาพ-การขอใบอนุญาตทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบสถานะแรงงานต่างด้าว</p> <p>4) เร่งรัดพัฒนาฝึกรบมือแรงงานไทย เพื่อให้มีความสามารถสอดคล้องตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับ การส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีการพัฒนาฝึกรบมือแรงงานไทย เพื่อให้มีความสามารถสอดคล้องตรงกับความ ต้องการของภาคอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกรบมือจำนวน 3,469 คน (ข้อมูลระหว่าง เดือนตุลาคม 2561 – ธันวาคม 2561)</p> <p>นอกจากนี้มีการจัดการด้านแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษ 10 จังหวัด โดยนายจ้างและแรงงานต่างด้าวได้รับการ คัดกรอง ส่งเสริม และพัฒนาให้ได้รับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมาย คัดกรองแรงงาน</p>
กระทรวงมหาดไทย	<p>ประกาศ เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 กำหนดให้บัตรผ่านแดนตาม ความตกลงว่าด้วยการข้ามแดนระหว่างไทย-เมียนมา ไทย-ลาว และไทย- กัมพูชา เป็นเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางสำหรับการขออนุญาต ทำงานตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 และผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด ได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวโดย กำหนดแนวทาง รูปแบบ วิธีการดำเนินการ รวมถึงจำนวนแรงงาน ต่างด้าวที่จะเข้ามาทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละพื้นที่</p>
กระทรวงการต่างประเทศ	<p>เจรจาแก้ไขความตกลงว่าด้วยการข้ามแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้สามารถใช้บัตรผ่านแดน (Border Pass) แทนหนังสือ เดินทางในการขออนุญาตทำงาน โดยไทย-กัมพูชาได้ลงนามใน ความตกลงเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 และ ไทย-เมียนมาได้ลงนามใน ความตกลงเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 สำหรับ ไทย-สปป.ลาว</p>

รายงานความก้าวหน้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เมษายน 2562

หน่วยงานรับผิดชอบ	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน
	อยู่ระหว่างพิจารณาลงนามเพื่อให้แรงงานลาวสามารถเข้ามาทำงานในลักษณะไป-กลับอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้ด้วย รวมทั้งอยู่ระหว่างดำเนินการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาขยายขอบเขตพื้นที่ตามความตกลงว่าด้วยการข้ามแดนระหว่างไทย-เมียนมา และไทย-กัมพูชา
กระทรวงสาธารณสุข	กำหนดเงื่อนไขให้แรงงานต่างด้าวทุกรายต้องตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยสถานบริการของรัฐ และต้องมีประกันสุขภาพในช่วงระยะเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่อนุญาตให้ทำงานอยู่ในประเทศไทย และได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าว ซึ่งกำหนดอัตราค่าบริการการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพของแรงงานต่างด้าวในกลุ่มเป้าหมาย
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง	จัดทำโครงการระบบฐานข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (E-FINGERPRINT) ควบคุมการเดินทางเข้า-ออกในพื้นที่ 18 ด่านตรวจคนเข้าเมืองรวมพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อเตรียมการรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในรูปแบบของบัตรผ่านแดน บัตรสีชมพู [ใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติ (ไม่มีพาสปอร์ต) และสมาร์ตการ์ด]

4. การจัดหาที่ดินและบริหารจัดการ

4.1 การจัดหาที่ดินของรัฐเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1 ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 17/2558 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้ถอนสภาพที่ดินของรัฐเพื่อใช้เป็นพื้นที่พัฒนาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 1 และ การจัดหาที่ดินของรัฐเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (กาญจนบุรี นครพนม เชียงราย และนราธิวาส) รวมประมาณ 11,957 ไร่ โดยมีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 74/2559 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 17/2558 ในการจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยให้ถอนสภาพที่ดินของรัฐเพื่อใช้เป็นพื้นที่พัฒนาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม และกาญจนบุรี โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	ความก้าวหน้าดำเนินงาน
การจัดหาที่ดินของรัฐเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1	
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก	ที่ดิน 2 แปลง แปลงที่ 1 เนื้อที่รวม 1,346-0-77 ไร่ และแปลงที่ 2

รายงานความก้าวหน้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เมษายน 2562

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	ความก้าวหน้าดำเนินงาน
	เนื้อที่รวม 836-2-87 ไร่ อยู่ระหว่างคัดเลือกนักลงทุน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว	ที่ดิน 2 แปลง แปลงที่ 1 จำนวน 525-3-00 ไร่ กรมศุลกากรอยู่ระหว่างก่อสร้างด่าน CIQ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2562 และแปลงที่ 2 จำนวน 660-2-23 ไร่ กนอ. ก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม ระยะที่ 1 ประกอบด้วยศูนย์ OTOP ลานประชารัฐ และพื้นที่สำหรับโรงงานขนาดเล็ก แล้วเสร็จและเปิดให้เข้าใช้พื้นที่แล้วเมื่อเดือนมีนาคม 2561 ปัจจุบันการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม ระยะที่ 2 แล้วเสร็จและคาดว่าจะเปิดให้เข้าใช้พื้นที่ได้ในเดือนพฤษภาคม 2562
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร	ที่ดิน 2 แปลงรวม 1,081-0-23.1 ไร่ ออกโฉนดแล้ว และกรมธนารักษ์อยู่ระหว่างนำเสนอคณะกรรมการด้านการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการเพื่อพิจารณานำที่ดินไปใช้ประโยชน์ต่อไป
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด	ที่ดินจำนวน 888-2-72 ไร่ ออกโฉนดแล้ว และกรมธนารักษ์ได้ให้บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) เข้าที่ดินราชพัสดุในพื้นที่พัฒนาแล้ว เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา	ที่ดิน 2 แปลงรวม 1,069-2-08.7 ไร่ ส่งมอบให้ กนอ. เข้าแล้ว 629-1-70 ไร่ ปัจจุบัน ครม. เห็นชอบข้อเสนอโครงการลงทุนก่อสร้างนิคมฯ แล้ว โดยเริ่มก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมในเดือนเมษายน 2562 สำหรับแปลงที่ 2 พื้นที่ 298-2-0 ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดิน
การจัดการที่ดินของรัฐเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2	
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย	ที่ดินจำนวน 718-0-46 ไร่ กรมธนารักษ์อยู่ระหว่างนำเสนอคณะกรรมการด้านการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการเพื่อพิจารณานำที่ดินไปใช้ประโยชน์ต่อไป
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม	ที่ดิน 1,363-2-17.10 ไร่ คณะทำงานสรรหาฯ อยู่ระหว่างพิจารณาข้อเสนอโครงการลงทุนของภาคเอกชนซึ่งจะเสนอ กนพ. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี	ที่ดินจำนวน 2,978-0-72 ไร่ ออกโฉนดแล้ว และกรมธนารักษ์ได้ให้บริษัท พร่อมเพรียงชัย ก่อสร้าง จำกัด เข้าที่ดินราชพัสดุในพื้นที่พัฒนาแล้ว เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ปัจจุบันเตรียมการเข้าใช้พื้นที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส	ที่ดินประมาณ 1,730-0-13.90 ไร่ ศอ.บต. จะขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาสต่อไป

รายงานความก้าวหน้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เมษายน 2562

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	ความก้าวหน้าดำเนินงาน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เชียงราย	คณะอนุกรรมการด้านการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการได้มีมติให้ยกเลิกการจัดหาที่ดินของรัฐเพื่อใช้เป็นพื้นที่พัฒนาและส่งเสริม สนับสนุน SEZ เชียงรายตามมาตรการส่งเสริมการลงทุน มาตรการ ด้านแรงงาน และมาตรการทางผังเมืองแทนการจัดหาที่ดิน

4.2 ระยะเวลาการเช่า หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุ กำหนดให้มีระยะเวลาการเช่า 50 ปี และอาจต่อสัญญาเช่าได้อีก 50 ปี มีการกำหนด หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ลงทุนและคุณสมบัติของผู้เสนอการลงทุน รวมทั้งกรอบเวลา ในการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกผู้พัฒนาพื้นที่ ภายใน 117 วัน

4.3 อัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุ ดังนี้

จังหวัด	อัตราค่าเช่า/ไร่/ปี (บาท/ปีแรก)	ค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่า/ไร่ (บาท/50 ปี)
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก	36,000*	250,000
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว	32,000*	225,000
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร	1,800**	30,000
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด	24,000*	160,000
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา	40,000*	300,000
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย	2,100**	35,000
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม	8,400**	140,000
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี	1,200**	20,000

หมายเหตุ อัตราค่าเช่า/ไร่/ปี * ให้ปรับปรุงเพิ่มร้อยละ 15 ทุก 5 ปี ** ให้ปรับปรุงอัตราค่าเช่า 9% ทุก 3 ปี สำหรับอัตราค่าเช่าของ กนอ. ให้ส่วนลดร้อยละ 30ตามระเบียบกรมธนารักษ์ที่ใช้กับรัฐวิสาหกิจ
 ค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่า/ไร่: ภาคเอกชนและ กนอ.ใช้อัตราเดียวกัน โดยสามารถชำระครั้งเดียว ณ วัน จัดให้เช่า หรือผ่อนจ่ายโดยยกเว้นการชำระใน 5 ปีแรก (ปีที่ 1-5) แล้วผ่อนชำระในปีที่ 6-10 (5 ปี) ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามอัตราตลาด

4.4 มาตรการเร่งรัดการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ประชุม กนพ. ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นค่าเช่าที่ดินราชพัสดุเฉพาะ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก กาญจนบุรี นครพนม มุกดาหาร และหนองคาย เป็นเวลา 2 ปี หากมีการลงทุนจริงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของเงินลงทุนในปีที่ 1 ของรอบปีที่ทำสัญญาเช่า และยกเว้นค่าเช่าที่ดินราชพัสดุเป็นเวลา 1 ปี หากมีการลงทุนจริงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของเงินลงทุนในปีที่ 2 ของรอบปีที่ทำสัญญาเช่า เพื่อจูงใจให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้น โดยกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการให้สิทธิประโยชน์ภายในปี 2563

รายงานความก้าวหน้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เมษายน 2562

5. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านศุลกากร

ผลการดำเนินงานการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านศุลกากร ซึ่งเป็น โครงการที่ได้รับงบประมาณ ปี 2559-2562 สามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

โครงการ	ความคืบหน้า
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก	
1) การปรับปรุงท่าอากาศยานแม่สอด	โดยในส่วนการก่อสร้างทางขับ การก่อสร้างลานจอดเครื่องบินและการเสริมผิวทางวิ่งเดิม รวมทั้งการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่พร้อมอาคารประกอบ ก่อสร้างแล้วเสร็จ สำหรับงานต่อเติมความยาวทางวิ่งเป็น 2,100 เมตร อยู่ระหว่างเวนคืนที่ดินและปรับแผนงานการก่อสร้าง โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งโครงการภายในปี 2562
2) ทางหลวงหมายเลข 12 ตากแม่สอด	การก่อสร้างตอน 1 ตอน 2 และตอน 3 แล้วเสร็จ สำหรับตอน 4 อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม 2562
3) ทางเลี่ยงเมืองแม่สอดพร้อมสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2	ระยะทางรวม 21.40 กม. ฝั่งไทยระยะทาง 17.25 กม. อยู่ระหว่างก่อสร้าง ฝั่งเมียนมาคาดว่าจะแล้วเสร็จต้นปี 2562 สำหรับสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 ก่อสร้างแล้วเสร็จ
4) โครงการก่อสร้างด้านศุลกากรแม่สอด แห่งที่ 2	จะก่อสร้างในพื้นที่พัฒนาซึ่งเป็นพื้นที่ที่ภาครัฐจัดเตรียมไว้สำหรับการลงทุน ในแปลงที่ 1 บางส่วน เนื้อที่ประมาณ 120 ไร่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2562
5) การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม	กนอ. จะก่อสร้างนิคมฯ ในพื้นที่พัฒนาแปลงที่ 2 เนื้อที่ 671-2-05 ไร่ ปัจจุบันออกแบบแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรับมอบที่ดินจากกรมธนารักษ์ และจะปรับปรุงรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ โดยคาดว่าจะสามารถก่อสร้างได้ในปี 2564
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว	
1) โครงการทางหลวงอรัญประเทศ-ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน-สตึงบท)	แล้วเสร็จ
2) โครงการปรับปรุงทางรถไฟช่วงชุมทางแก่งคอย-คลองสิบเก้า-สุดสะพานคลองลึก (รวมสะพานข้ามคลองลึก)	การรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินการปรับปรุงทางในส่วนของฝั่งไทยแล้วเสร็จ สำหรับกัมพูชาจะก่อสร้างทางรถไฟ และสร้างสถานีรถไฟปอยเปต (แบบชั่วคราว) ซึ่งการก่อสร้างเหลืออีก 1 กม. คาดว่าจะแล้วเสร็จและจะสามารถเปิดเดินรถไฟระหว่างไทย-กัมพูชาได้ภายในปี 2562 โดยจะเริ่มเปิดเดินรถไฟจากชายแดนไทย-ศรีโสภณ สำหรับช่วงศรีโสภณ-พนมเปญยังต้องปรับปรุงต่อไป
3) โครงการพัฒนาด้านศุลกากรอรัญประเทศ (บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท)	กรมศุลกากรได้รับมอบพื้นที่จากกรมทางหลวงแล้วในปี 2561
4) โครงการก่อสร้างด้านศุลกากรอรัญประเทศ (บ้านป่าไร่)	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2562

รายงานความก้าวหน้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เมษายน 2562

โครงการ	ความคืบหน้า
5) การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม	นิคมอุตสาหกรรมระยะแรกแล้วเสร็จและเปิดให้เข้าใช้พื้นที่แล้วเมื่อเดือนมีนาคม 2561 ปัจจุบันการก่อสร้างระยะ 2 แล้วเสร็จและคาดว่าจะเปิดให้เข้าใช้พื้นที่ได้ในเดือนพฤษภาคม 2562
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร	
ทางหลวงหมายเลข 12 กภาพสินธุ์-บ.นาไคร้-คำชะอี	ช่วงกภาพสินธุ์-บ.นาไคร้ตอน 1 ก่อสร้างแล้วเสร็จ ช่วงกภาพสินธุ์-บ.นาไคร้ตอน 2 และช่วงบ.นาไคร้-คำชะอีอยู่ระหว่างก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนตุลาคม 2562
ทางหลวงหมายเลข 212 ห้วยใหญ่-ธาตุพนม	อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนกันยายน 2562
สิ่งอำนวยความสะดวกด้านศุลกากรมุกดาหาร	อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จกันยายน 2562
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด	
ท่าเทียบเรือเอนกประสงค์คลองใหญ่	ก่อสร้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดหาผู้บริหารท่าเรือ
ทางหลวงหมายเลข 3 ตราด-หาดเล็ก	ตอน 2 - 3 และแยก ต.ไม้รุค-บ.คลองจาก อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนเมษายน กรกฎาคม และกันยายน 2562
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา	
ด้านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่	อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม 2562
ถนนแยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด้านสะเดาแห่งใหม่	อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จธันวาคม 2562
นิคมอุตสาหกรรมสงขลา	เตรียมก่อสร้างเดือนเมษายน 2562 คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนตุลาคม 2563
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย	
ด้านศุลกากรหนองคายแห่งใหม่พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	แล้วเสร็จ
ทางหลวงหมายเลข 212 หนองคาย - อ.โพนพิสัย และ อ.โพนพิสัย - บึงกาฬ ตอน 1	แล้วเสร็จ
ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 2 - ทางหลวงหมายเลข 211	อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2563
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม	
ด้านศุลกากรนครพนมแห่งใหม่	แล้วเสร็จ
ทางหลวงหมายเลข 212 นครพนม-ท่าอุเทน	อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2563
ถนนสาย ง, สาย ค3 และ ค4 ฝั่งเมืองรวมเมืองนครพนม	อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2563
ศูนย์การขนส่งชายแดน	อยู่ระหว่างเสนอ ครม. ขออนุมัติร่าง พ.ร.ฎ.เวนคืนที่ดินฯ

รายงานความก้าวหน้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เมษายน 2562

โครงการ	ความคืบหน้า
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี	
ทางหลวงหมายเลข 367 ทางเลี่ยงเมืองกาญจนบุรี	แล้วเสร็จ
ด้านศุลกากรพุน้ำร้อน	อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2562
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส	
ด้านศุลกากรสุโหล-ลก	ดำเนินการปรับปรุงด้านแล้วเสร็จ
ด้านศุลกากรบูเกะตา ระยะที่ 3	ดำเนินการปรับปรุงด้านแล้วเสร็จ
นิคมอุตสาหกรรมนราธิวาส	อยู่ระหว่างจัดซื้อที่ดิน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย	
ทางหลวงหมายเลข 1290 อ.เชียงแสน-อ.เชียงของ ตอน 3	แล้วเสร็จ
สิ่งอำนวยความสะดวกด้านศุลกากรแม่สาย	แล้วเสร็จ
ด้านศุลกากรเชียงแสนแห่งใหม่	อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2563
ทางเลี่ยงเมืองเชียงรายด้านตะวันตก	อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนกรกฎาคม 2562
ศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ	อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2562

6. **แผนงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์เรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษ** การพัฒนาโครงการสำคัญในพื้นที่ได้รับจัดสรรงบประมาณระหว่างปี 2558-2561 รวมทั้งสิ้น 31,592.41 ล้านบาท โดยในปี 2558 โดยได้รับจัดสรรงบกลาง 2,377.76 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2559 ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และแผนงานบูรณาการบริหารจัดการชายะและสิ่งแวดล้อม 6,859.75 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2560 ได้รับจัดสรรงบตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ แผนงานบูรณาการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ และแผนงานบูรณาการการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รวม 11,279.85 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2561 ได้รับจัดสรรงบตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (รวมด้านโครงสร้างพื้นฐาน) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และแผนงานบูรณาการบริหารจัดการชายะ รวม 11,075.05 ล้านบาท และ ปีงบประมาณ 2562 ได้รับจัดสรรงบตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ รวม 8,757.98 ล้านบาท

ทั้งนี้ โครงการส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง/ ด้านศุลกากร CIQ (Customs Immigration Quarantine) ความมั่นคงและป่าไม้/ พัฒนาระบบประปา/ การผังเมือง/ สาธารณสุข/ การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม/ การส่งเสริมการลงทุน

รายงานความก้าวหน้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เมษายน 2562

รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 พื้นที่

1) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.ตาก

การดำเนินงาน	รายละเอียด	สถานะ/ความก้าวหน้า
สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนและการจัดตั้ง OSS ด้านการลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศ กกท. ที่ 2/2558 ส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 13 กลุ่มกิจการเป้าหมาย - ประกาศกกท. ที่ 18/2558 เพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอีก 10 ประเภทกิจการ - OSS ด้านการลงทุนเปิดให้บริการ 2 แห่ง ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตาก (ศาลากลางจังหวัดตาก) และสำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (ในเขตเทศบาลนครแม่สอด) 	<ul style="list-style-type: none"> - มีโครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุน ณ วันที่ 1 ม.ค. 58 – ปัจจุบัน จำนวน 29 โครงการ เงินลงทุนรวม 3,867.80 ล้านบาท ซึ่งได้รับการอนุมัติแล้ว - มีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ 758 ราย วงเงินรวม 1,586.70 ล้านบาท
การจัดหาที่ดินของรัฐ	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศ คสช. ที่ 17/2558 เรื่อง การจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยเพิกถอนสภาพที่ดินใน ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด ให้เป็นที่ราชพัสดุ - ที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก แปลงที่ 1 : 1,346-0-77 ไร่ และแปลงที่ 2 : 836-2-87 ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการออกโฉนด - มีราษฎรยื่นคัดค้าน 5 ราย (7 แปลง 97 ไร่) อยู่ระหว่างเจรจา 	<ul style="list-style-type: none"> - ส่วนที่ให้ กนอ. เข้า : กนอ. ออกแบบนิติกรรมฯ แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างปรับการศึกษาความเหมาะสม คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี 64 และกรมธนารักษ์อยู่ระหว่างการเร่งรัดแก้ไขปัญหาราษฎรผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ - ส่วนที่ให้เอกชนเช่า : บริษัทสามัคคีที่ดินและเคหะ จำกัด ซึ่งได้รับสิทธิในการลงทุนพัฒนาพื้นที่ไม่ได้ทำสัญญาเช่าตามกำหนด และกรมธนารักษ์อยู่ระหว่างเปิดประมูลสรรหาผู้ลงทุนใหม่
OSS ด้านแรงงาน	<ul style="list-style-type: none"> - เปิดให้บริการ ณ สำนักงานจัดหางานตาก เลขที่ 149 หมู่ที่ 2 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก - ไทยและเมียนมาได้ลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการข้ามแดนไทย-เมียนมาแล้วเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 59 ซึ่งแรงงานเมียนมาได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานลักษณะไป-กลับหรือตามฤดูกาลได้แล้ว โดยให้พำนักได้คราวละไม่เกิน 30 วัน 	<ul style="list-style-type: none"> - ช่วงตั้งแต่ ต.ค. 60-ม.ค. 62 มีแรงงานเมียนมาได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในลักษณะไป-กลับตามกฎหมาย (มาตรา 64) จำนวน 93,090 คน (รวมแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานตามกฎหมายทุกมาตรา 106,722 คน)
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		
คมนาคมขนส่ง	<ul style="list-style-type: none"> - ขบ. 1 โครงการ (สถานีขนส่งสินค้า) - ทย. 1 โครงการ (ต่อเติมความยาวทางวิ่งท่าอากาศยาน) 	<ul style="list-style-type: none"> - สํารวจอสังหาริมทรัพย์ - กำลังก่อสร้าง

รายงานความก้าวหน้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เมษายน 2562

การดำเนินงาน	รายละเอียด	สถานะ/ความก้าวหน้า
	- ทย. 2 โครงการ (งานอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ และทางขับลานจอดสนามบินแม่สอด)	- แล้วเสร็จ
	- ทล. 2 โครงการ (ทล. 12 ตอน 1 ตอน 2 ตอน 3, ตอน 4 และสะพานข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 พร้อมทางเลี่ยงเมือง)	- ตอน 1, 2 และ 3 ก่อสร้างแล้วเสร็จ - ตอน 4 กำลังก่อสร้าง - สะพานข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 ก่อสร้างแล้วเสร็จ - ทางเลี่ยงเมือง กำลังก่อสร้าง
ด้านบุคลากร/ ระบบการผ่านแดน	- สตม. 3 โครงการ (ก่อสร้างอาคารตรวจบุคคล / ก่อสร้างบ้านพัก ตม. / ปรับปรุงอาคารผู้ตัก)	- แล้วเสร็จ / กำลังก่อสร้าง / แล้วเสร็จ
	- ศก. 1 โครงการ (ก่อสร้างด่านแม่สอด 2)	- กำลังก่อสร้าง
	- วก. 1 โครงการ (เพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตร) และ ปศ. 1 โครงการ (ด่านตรวจสัตว์)	- แล้วเสร็จ/ จัดซื้อครุภัณฑ์
อุตสาหกรรม	- กนอ. 1 โครงการ (จัดตั้งนิคมแม่สอด)	- ออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรอรับมอบที่ดินจากกรมธนารักษ์ และจะปรับปรุงรายงานการศึกษาความเป็นไปได้
สาธารณูปโภค	- กปภ. 1 โครงการ (ขยายการประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่สอด ระยะที่ 1)	- แล้วเสร็จ
	- กฟภ. 1 โครงการ (พัฒนาระบบไฟฟ้า ระยะแรก 6 พื้นที่ [ตาก สระแก้ว ทรายดำ มุกดาหาร สงขลา หนองคาย])	- กำลังก่อสร้าง

2) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.สระแก้ว

ประเภท	รายละเอียด	สถานะ/ความก้าวหน้า
สิทธิประโยชน์ ส่งเสริมการลงทุน และการจัดตั้ง OSS ด้านการลงทุน	- ประกาศ กกท. ที่ 5/2558 ส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 12 กลุ่มกิจการเป้าหมาย - ประกาศ กกท. ที่ 20/2558 เพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วอีก 10 ประเภทกิจการ - OSS ด้านการลงทุนเปิดให้บริการ ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว	- มีโครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุน ณ วันที่ 1 ม.ค. 58 – ปัจจุบัน จำนวน 4 โครงการ เงินลงทุนรวม 1,315.60 ล้านบาท ซึ่งได้รับการอนุมัติแล้ว - มีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ 79 ราย วงเงินรวม 119.87 ล้านบาท
การจัดการที่ดิน	- ประกาศ คสช. ที่ 17/2558 เรื่อง การจัดการที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยเพิกถอนสภาพที่ดินใน ต.บ้านป่าไร่ อ.อรัญประเทศ ให้เป็นที่ราชพัสดุ - ที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 2 แปลง แปลงที่ 1 : 525-3-00 ไร่ และแปลงที่ 2 :	- ส่วนที่ 1 : กนอ. ก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม ระยะที่ 1 แล้วเสร็จและเปิดให้เข้าใช้พื้นที่แล้ว ปัจจุบันการก่อสร้างระยะที่ 2 แล้วเสร็จ คาดว่าจะเปิดให้เข้า

รายงานความก้าวหน้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เมษายาน 2562

ประเภท	รายละเอียด	สถานะ/ความก้าวหน้า
	660-2-23 ไร่	ใช้พื้นที่ได้ในเดือน พ.ค. 62 - ส่วนที่ 2 : กรมศุลกากร ใช้ประโยชน์ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง ก่อสร้างด่านศุลกากรแห่งใหม่ คาดว่าจะแล้วเสร็จ ส.ค.62
OSS ด้านแรงงาน	- เปิดให้บริการ ณ อาคารพาณิชย์ เลขที่ 631 หมู่ที่ 1 ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว - ไทยและกัมพูชาได้ลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการข้ามแดน ไทย-กัมพูชาแล้วเมื่อวันที่ 11 ก.ค. 58 ซึ่งแรงงานกัมพูชา ได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานลักษณะไป-กลับหรือตาม ฤดูกาลได้แล้ว โดยให้พนักงานได้คราวละไม่เกิน 30 วัน	- ช่วงตั้งแต่ ต.ค. 60-ม.ค. 62 มี แรงงานกัมพูชาได้รับอนุญาตให้ เข้ามาทำงานในลักษณะไป-กลับ ตามกฎหมาย (มาตรา 64) จำนวน 87,335 คน (รวมแรงงาน ต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงาน ตามกฎหมายทุกมาตรา 87,335 คน)
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		
คมนาคมขนส่ง	- ทล. 1 โครงการ ถนนอรัญประเทศ-ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน)	- แล้วเสร็จ
	- ทช. 3 โครงการ 1. ถนนแยก ทล. 33-ด่าน บ.คลองลึก 2. ทางต่างระดับบนถนนแยก 33-ด่าน บ.คลองลึก 3. ถนนแยก ทล. 348 – บ้านป่าไร่	- แล้วเสร็จ - แล้วเสร็จ - อยู่ระหว่างออก พ.ร.ฎ. เวนคืน
	- รฟท. 1 โครงการ (ปรับปรุงทางรถไฟชุมทางแก่งคอย-คลอง สิบกี้-สุดสะพานคลองลึก)	- แล้วเสร็จ
	- ขบ. 1 โครงการ (สถานีขนส่งสินค้า 77 ไร่)	- สำรองอสังหาริมทรัพย์
ด้านศุลกากร/ ระบบการผ่านแดน	- ศก. 3 โครงการ 1. ปรับปรุงอาคารด่านคลองลึก (ระบบ C.I.Q) 2. ก่อสร้างด่านพรมแดนป่าไร่ 3. ก่อสร้างด่านพรมแดนหนองเอี่ยน	- แล้วเสร็จ - กำลังก่อสร้าง คาดว่าจะ แล้วเสร็จ ส.ค. 62 - ได้รับมอบพื้นที่เวนคืนจาก ทล. แล้ว
	- สตม. 1 โครงการ (ตรวจจับใบหน้าบุคคลเฝ้าระวัง)	- กำลังก่อสร้าง
	- วก. 1 โครงการ (เพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตร) และ ปศ. 1 โครงการ (ด่านตรวจสัตว์)	- กำลังก่อสร้าง
อุตสาหกรรม	- กนอ. 1 โครงการ(จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม)	- ระยะแรกแล้วเสร็จ เปิดให้เข้าใช้ พื้นที่แล้ว

รายงานความก้าวหน้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เมษายน 2562

ประเภท	รายละเอียด	สถานะ/ความก้าวหน้า
		- ระยะที่ 2 ก่อสร้างแล้วเสร็จ จะเปิดให้เข้าใช้พื้นที่ พ.ศ. 62
สาธารณูปโภค	- กปภ. 2 โครงการ (ปรับปรุงขยาย กปภ.อรัญประเทศ)	- แล้วเสร็จ
	- กฟภ. 1 โครงการ [พัฒนาระบบไฟฟ้า ระยะแรก 6 พื้นที่ (ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร สงขลา หนองคาย)]	- กำลังก่อสร้าง

3) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.สงขลา

ประเภท	รายละเอียด	สถานะ/ความก้าวหน้า
สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนและการจัดตั้ง OSS ด้านการลงทุน	- ประกาศ กกท. ที่ 4/2558 ส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา 6 กลุ่มกิจการเป้าหมาย - ประกาศ กกท. ที่ 21/2558 เพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาอีก 10 ประเภทกิจการ - OSS ด้านการลงทุนเปิดให้บริการ 2 แห่ง ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาและศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 (อ.หาดใหญ่)	- มีโครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุน ณ วันที่ 1 ม.ค. 58 – ปัจจุบันจำนวน 9 โครงการ เงินลงทุนรวม 2,463.50 ล้านบาท ซึ่งได้รับการอนุมัติแล้ว - มีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ 202 ราย วงเงินรวม 737.82 ล้านบาท
การจัดหาที่ดิน	- ที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา พื้นที่รวม 1,069-2-08.7 ไร่ โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) มีแผนจัดตั้งนิคมฯ บนที่ราชพัสดุ 2 แปลง พื้นที่รวม 927-3-70 ไร่	- ส่วนที่ 1: กนอ. ได้ผู้รับเหมาก่อสร้างแล้ว โดยจะเริ่มก่อสร้างในเดือน เม.ย. 62 และแล้วเสร็จในเดือน ต.ค. 63 - ส่วนที่ 2 : จ.สงขลา อยู่ระหว่างแก้ไขปัญหาการบุกรุกของราษฎรในพื้นที่ ซึ่งกรมธนารักษ์จะจัดให้ กนอ. เข้าต่อไป - ส่วนที่ 3 : อบจ.สงขลา อยู่ระหว่างการปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างศูนย์คมนาคมขนส่ง ซึ่งจะเริ่มก่อสร้างในปี 63 คาดว่า จะแล้วเสร็จปี 65
OSS ด้านแรงงาน	- เปิดให้บริการ ณ อาคารพาณิชย์ เลขที่ 121,123 (ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอสะเดา) ถ.กาญจนวณิช ต.สะเดา อ.สะเดา	- ช่วงตั้งแต่ ต.ค. 60-ม.ค. 62 แรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตให้ทำงานตามกฎหมายทุกมาตรา จำนวน 4,452 คน

รายงานความก้าวหน้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เมษายน 2562

ประเภท	รายละเอียด	สถานะ/ความก้าวหน้า
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		
คมนาคมขนส่ง	- ทล. 2 โครงการ (ทล. 4 - ด้านสะเดา แห่งที่ 2, มอเตอร์เวย์ หาดใหญ่-ชายแดนไทย/มาเลเซีย) - รพท. 1 โครงการ (ทางคู่สุราษฎร์ธานี-หาดใหญ่)	- กำลังก่อสร้าง/อยู่ระหว่างดำเนินการ การศึกษาและวิเคราะห์ ความเหมาะสมแนวทางการให้ เอกชนร่วมลงทุนโครงการ - กำลังก่อสร้าง
	- ทช. 1 โครงการ (สข. 1027-ปาดังเบซาร์)	- แล้วเสร็จ
ด้านศุลกากร/ ระบบการผ่านแดน	- ศก. 3 โครงการ ได้แก่ 1.อาคารด่านปาดังเบซาร์ ระยะที่ 2 2.ด่านสะเดาแห่งใหม่ 3.ปรับปรุงด่านปาดังเบซาร์พร้อมสิ่งปลูกสร้าง)	- แล้วเสร็จ - กำลังก่อสร้าง คาดว่าจะแล้ว เสร็จ พ.ค. 62 - แล้วเสร็จ
	- อย. 1 โครงการ (เพิ่มศักยภาพด่านอาหารและยาปาดังเบซาร์) - วก. 1 โครงการ (เพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตร) และ ปศ. 1 โครงการ (ด่านตรวจสัตว์)	- กำลังก่อสร้าง
อุตสาหกรรม	- กนอ. 1 โครงการ	- เตรียมก่อสร้างในเดือน เม.ย. 62 คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน ต.ค. 63
สาธารณูปโภค	- ขป. 1 โครงการ (เพิ่มประสิทธิภาพอ่างฯสะเดา)	- กำลังก่อสร้าง
	- กปภ. 1 โครงการ (ปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค สะเดา)	- แล้วเสร็จ
	- กฟภ. 1 โครงการ [พัฒนาระบบไฟฟ้า ระยะแรก 6 พื้นที่ (ตาก สระแก้ว ทรายแดง มุกดาหาร สงขลา หนองคาย)]	- เร่งรัดการตรวจรับที่ดิน

4) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.ตราด

ประเภท	รายละเอียด	สถานะ/ความก้าวหน้า
สิทธิประโยชน์ ส่งเสริมการลงทุน และการจัดตั้ง OSS ด้านการลงทุน	- ประกาศ กกท. ที่ 1/2558 ส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษตราด 4 กลุ่มกิจการเป้าหมาย - ประกาศ กกท. ที่ 17/2558 เพิ่มเติมกิจการเป้าหมายใน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด อีก 8 ประเภทกิจการ - OSS ด้านการลงทุนเปิดให้บริการ ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ตราด (ศาลากลางจังหวัดตราด)	- มีโครงการขอรับการส่งเสริม การลงทุน ณ วันที่ 1 ม.ค. 58 - ปัจจุบัน จำนวน 2 โครงการ เงินลงทุนรวม 279.60 ล้านบาท ซึ่งได้รับการอนุมัติแล้ว - มีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ 48 ราย วงเงินรวม 61.38 ล้านบาท

รายงานความก้าวหน้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เมษายัน 2562

<p>การจัดการที่ดิน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศ คสช. ที่ 17/2558 เรื่อง การจัดการที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยเพิกถอนสภาพที่ดินใน ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ ให้เป็นที่ราชพัสดุ - ที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด พื้นที่รวม 882-2-72 ไร่ ออกโฉนดแล้ว 	<ul style="list-style-type: none"> - กรมธนารักษ์ได้ให้บริษัท หรือเพอร์ตี เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) เข้าที่ดินราชพัสดุในพื้นที่พัฒนาแล้วเมื่อเดือน พ.ย. 59 โดยในระยะแรกบริษัทฯ จะก่อสร้างตลาดการค้าชายแดน
<p>OSS ด้านแรงงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เปิดให้บริการ ณ อาคารพาณิชย์เลขที่ 5/37-5/38 หมู่ที่ 5 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด - ไทยและกัมพูชาได้ลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการข้ามแดนไทย-กัมพูชาแล้วเมื่อวันที่ 11 ก.ค. 58 ซึ่งแรงงานกัมพูชาได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานลักษณะไป-กลับหรือตามฤดูกาลได้แล้ว โดยให้พำนักได้คราวละไม่เกิน 30 วัน 	<ul style="list-style-type: none"> - ช่วงตั้งแต่ ต.ค. 60 – ม.ค. 62 มีแรงงานกัมพูชาได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในลักษณะไป-กลับตามกฎหมาย (มาตรา 64) จำนวน 22,201 คน (รวมแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานตามกฎหมายทุกมาตรา 22,413 คน)
<p>การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</p>		
<p>คมนาคมขนส่ง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ทล. 1 โครงการ (ทล. หมายเลข 3 ตอน 2 ตอน 3 และตอน 4) 	<ul style="list-style-type: none"> - <u>ตอน 2</u> แล้วเสร็จ - <u>ตอน 3</u> กำลังก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ ก.ค. 62 - <u>ตอน 4</u> กำลังก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ ก.ย. 62
<p>ด้านศุลกากร/ ระบบการผ่านแดน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ทช. 1 โครงการ (ถนน 4 เลนเข้าท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ อ.คลองใหญ่) 	<ul style="list-style-type: none"> - กำลังก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ ส.ค. 62
	<ul style="list-style-type: none"> - ทช. 1 โครงการ (ถนนสายทางเข้าท่าเรืออเนกประสงค์ อ.คลองใหญ่) 	<ul style="list-style-type: none"> - แล้วเสร็จ
	<ul style="list-style-type: none"> - กรมเจ้าท่า 1 โครงการ (ก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ คลองใหญ่) 	<ul style="list-style-type: none"> - แล้วเสร็จ
	<ul style="list-style-type: none"> - ศก. 1 โครงการ (ลานตรวจสินค้า ขาเข้า-ขาออก ระบบ X-Ray) 	<ul style="list-style-type: none"> - แล้วเสร็จ
<p>สาธารณูปโภค</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กปภ. 1 โครงการ (ปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค คลองใหญ่) - กฟภ. 1 โครงการ [พัฒนาระบบไฟฟ้า ระยะแรก 6 พื้นที่ (ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร สงขลา หนองคาย)] 	<ul style="list-style-type: none"> - แล้วเสร็จ

รายงานความก้าวหน้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เมษายน 2562

5) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.มุกดาหาร

ประเภท	รายละเอียด	สถานะ/ความก้าวหน้า
สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนและการจัดตั้ง OSS ด้านการลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศ กทท. ที่ 3/2558 ส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร 5 กลุ่มกิจการเป้าหมาย - ประกาศ กทท. ที่ 19/2558 เพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร อีก 10 ประเภทกิจการ - OSS ด้านการลงทุนเปิดให้บริการ ณ สำคัญ์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร (ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร) 	<ul style="list-style-type: none"> - มีโครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุน ณ วันที่ 1 ม.ค. 58-ปัจจุบัน จำนวน 5 โครงการ เงินลงทุนรวม 851.50 ล้านบาท ผ่านการอนุมัติแล้ว 4 โครงการ เงินลงทุนรวม 401.50 ล้านบาท - มีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ 402 ราย วงเงินรวม 798.88 ล้านบาท
การจัดการที่ดิน	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศ คสช. ที่ 17/2558 เรื่อง การจัดการที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยเพิกถอนสภาพที่ดินใน ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร ให้เป็นที่ราชพัสดุ - ที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 2 แปลง รวม 1,085-2-57 ไร่ ออกโฉนดแล้ว 	<ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างนำเสนอคณะอนุกรรมการด้านการจัดการที่ดินและบริหารจัดการเพื่อพิจารณานำที่ดินไปใช้ประโยชน์ต่อไป
OSS ด้านแรงงาน	<ul style="list-style-type: none"> - เปิดให้บริการ 2 แห่ง ดังนี้ 1) เปิดให้บริการ ณ อาคารพาณิชย์ เลขที่ 89/5 ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล (กม.1) ต.ศรีบุญเรือง อ.เมืองจ.มุกดาหาร 2) ชั้น 1 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังเดิม) 	<ul style="list-style-type: none"> - กต. อยู่ระหว่างติดตามการพิจารณาถึงความตกลงว่าด้วยการข้ามแดนระหว่างไทย-สปป.ลาว - ช่วงตั้งแต่ ต.ค. 60 – ม.ค. 62 แรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงานตามกฎหมายทุกมาตรา 1,139 คน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		
คมนาคมขนส่ง	- รพท. 1 โครงการ (ทางรถไฟสายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม)	- EIA
	- ทล. 1 โครงการ (ทล 212 ห้วยใหญ่-ธาตุพนม)	- กำลังก่อสร้าง ผลงานร้อยละ 62 กำหนดแล้วเสร็จ ก.ย. 62
	- ทล. 2 โครงการ	
	1. ทล. 12 กาศสินธุ์-บรรจบ ทล. 12 บ้านนาไคร้ ตอน 2 2. ทล. 12 นาไคร้ – คำชะอี	- กำลังก่อสร้าง ช่วงที่ 1 ผลงานร้อยละ 65 ช่วงที่ 2 ผลงานร้อยละ 66 กำหนดแล้วเสร็จ ต.ค. 62
- ทช. 1 โครงการ (ง 2 และ ง 3 ผังเมืองรวมมุกดาหาร)	- กำลังก่อสร้าง ผลงานร้อยละ 26	

รายงานความก้าวหน้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เมษายน 2562

ประเภท	รายละเอียด	สถานะ/ความก้าวหน้า
ด้านศุลกากร/ ระบบการผ่านแดน	- ศก. 1 โครงการ (สิ่งอำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่ศุลกากร)	- กำลังก่อสร้าง
	- สตม.3 โครงการ (สร้างอาคารผู้โดยสารขาเข้า อาคารขาออก และอาคารแพทย์ ตม.)	
สาธารณูปโภค	- กปภ. 1โครงการ (ปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค สาขามุกดาหาร)	- แล้วเสร็จ
	- กฟภ. 1โครงการ [พัฒนาระบบไฟฟ้า ระยะแรก 6 พื้นที่ (จ.ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร สงขลา หนองคาย)]	- กำลังก่อสร้าง

6) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.หนองคาย

ประเภท	รายละเอียด	สถานะ/ความก้าวหน้า
สิทธิประโยชน์ ส่งเสริมการลงทุน และการจัดตั้ง OSS ด้านการลงทุน	- ประกาศ กกท. ที่ 16/2558 ส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย 10 ประเภทกิจการเป้าหมาย - ประกาศ กกท. ที่ 4/2559 เพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย อีก 5 กลุ่มกิจการเป้าหมาย - OSS ด้านการลงทุนเปิดให้บริการ ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองคาย (ศาลากลางจังหวัดหนองคาย)	- มีโครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุน ณ วันที่ 1 ม.ค. 58 - ปัจจุบัน จำนวน 3 โครงการ เงินลงทุนรวม 521.73 ล้านบาท ซึ่งได้รับการอนุมัติแล้ว - มีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ 519 ราย วงเงินรวม 1013.54 ล้านบาท
การจัดหาที่ดิน	- ประกาศ คสช. ที่ 17/2558 เรื่อง การจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยเพิกถอนสภาพที่ดินใน ต.สระใคร อ.สระใคร ให้เป็นที่ราชพัสดุ - ที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย รวม 718-0-35.8 ไร่ ออกโฉนดแล้ว	- อยู่ระหว่างนำเสนอคณะอนุกรรมการด้านการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการเพื่อพิจารณานำที่ดินไปใช้ประโยชน์ต่อไป
OSS ด้านแรงงาน	- เปิดให้บริการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ชั้น 1 (ข้างศาลากลางจังหวัดหนองคาย) ถ.มิตรภาพ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย	- กต. อยู่ระหว่างติดตามการพิจารณาร่างความตกลงว่าด้วยการข้ามแดนระหว่างไทย-สปป.ลาว - ช่วงตั้งแต่ ต.ค. 60-ม.ค. 62 แรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงานตามกฎหมายทุกมาตรา 897 คน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		
คมนาคมขนส่ง	- ทล. 2 โครงการ 1. ทล. 211 แยกสาย 2 (บ้านหนองสองห้อง) - อ.ท่าบ่อ-อ.ศรีเชียงใหม่	- กำลังก่อสร้าง
	2. ทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ตะวันออก)	- รอออก พ.ร.ฎ.จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
	- ขบ. 1 โครงการ (สถานีขนส่งสินค้า)	- สักรวจอสังหาริมทรัพย์
- ทล. 1 โครงการ (ทล. 212 อ.โพนพิสัย-บึงกาฬ ตอน 1)	- แล้วเสร็จ	

รายงานความก้าวหน้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เมษายน 2562

ประเภท	รายละเอียด	สถานะ/ความก้าวหน้า
	- ทช. 1 โครงการ (สาย ก ผังเมืองรวมหนองคาย)	- กำลังก่อสร้าง
ด้านศุลกากร/ ระบบการผ่านแดน	- ศก. 2 โครงการ (ด้านพรมแดนหนองคาย, ด้านศุลกากรและ ลานตรวจสินค้าแห่งใหม่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ)	- แล้วเสร็จ
	- วก. 1 โครงการ (โครงการเดียวกับ จ.ตาก) และ ปศ. 1 โครงการ (เพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตร)	
สาธารณูปโภค	- ขป. 3 โครงการ (อ่างเก็บน้ำห้วยไฮ, สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านพร้าวใต้, สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านพวก)	- กำลังก่อสร้าง
	- กปภ. 1 โครงการ (ปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค หนองคาย)	- แล้วเสร็จ
	- กพภ. 1 โครงการ [พัฒนาระบบไฟฟ้า ระยะแรก 6 พื้นที่ (ตาก สระแก้ว มุกดาหาร สงขลา หนองคาย)]	- กำลังก่อสร้าง

7) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.กาญจนบุรี

ประเภท	รายละเอียด	สถานะ/ความก้าวหน้า
สิทธิประโยชน์ ส่งเสริมการลงทุน และการจัดตั้ง OSS ด้านการลงทุน	- ประกาศ กทท. ที่ 12/2558 ส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี 10 ประเภทกิจการเป้าหมาย - ประกาศ กทท. ที่ 1/2559 เพิ่มเติมกิจการเป้าหมาย ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี อีก 13 กลุ่มกิจการ เป้าหมาย - OSS ด้านการลงทุนเปิดให้บริการ ณ ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดกาญจนบุรี (ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี)	- มีโครงการขอรับการส่งเสริม การลงทุน ณ วันที่ 1 ม.ค. 58 – ปัจจุบัน จำนวน 4 โครงการ เงินลงทุนรวม 755.98 ล้านบาท ซึ่งได้รับการอนุมัติแล้ว - มีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ 49 ราย วงเงินรวม 95.21 ล้านบาท
การจัดหาที่ดิน	- คำสั่ง คสช.ที่ 74/2559 เรื่อง การจัดหาที่ดินเพื่อใช้ ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยเพิกถอนสภาพ ที่ดินใน ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี ให้เป็นที่ราชพัสดุ ที่ราชพัสดุ 8,273 ไร่ ที่บ้านน้ำพุร้อน ต.บ้านเก่า อ.เมือง ซึ่งปัจจุบันเป็นพื้นที่ของกองทัพบกให้กรมธนารักษ์ถือ กรรมสิทธิ์ - จังหวัด ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุป ความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์พื้นที่แล้วรวม 8,193 ไร่	- กรมธนารักษ์ให้บริษัทพร้อม เพรียงชัย ก่อสร้าง จำกัด เข้า ที่ดิน เมื่อ พ.ย. 61 ปัจจุบันอยู่ ระหว่างเตรียมการเข้าใช้พื้นที่
OSS ด้านแรงงาน	- เปิดให้บริการ ณ บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน เลขที่ 403 หมู่ 12 ต.บ้านเก่า อ.เมือง - ไทยและเมียนมาได้ลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการข้ามแดน ไทย-เมียนมาแล้วเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 59 ซึ่งแรงงานเมียนมา ได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานลักษณะไป-กลับหรือตาม ฤดูกาลได้แล้ว โดยให้พำนักได้คราวละไม่เกิน 30 วัน	- ช่วงตั้งแต่ ต.ค. 60-ม.ค. 62 มีแรงงานเมียนมาได้รับอนุญาต ให้เข้ามาทำงานในลักษณะไป- กลับตามกฎหมาย (มาตรา64) จำนวน 37 คน (รวมแรงงานต่าง ด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานตาม กฎหมายทุกมาตรา 294 คน)

รายงานความก้าวหน้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เมษายน 2562

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		
คมนาคมขนส่ง	- ทล. 3 โครงการ 1. ทล. 81 บางใหญ่-บ้านโป่ง-กาญจนบุรี 2. ทล. 81 กาญจนบุรี-บ.พุน้ำร้อน 3. ทล.367 ทางเลี่ยงเมืองกาญจนบุรี	- กำลังก่อสร้าง - Detail Design - แล้วเสร็จ
	- รพท. 1 โครงการ (รถไฟกาญจนบุรี-ด่านพุน้ำร้อน)	- F/S
	- ขบ.1 โครงการ (สถานีขนส่งสินค้า)	- Detail Design
ด้านศุลกากร/ ระบบการผ่านแดน	- ศก. 1 โครงการ (ด้านศุลกากรจุดผ่านแดนบ้านพุน้ำร้อน)	- กำลังก่อสร้าง
	- สตม. 1 โครงการ (เพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC ด้านปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี)	- ลงนามสัญญาจ้าง 22 ส.ค. 61 ระยะดำเนินการ 180 วัน
	- วก. 1 โครงการ [ปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านตรวจพืชและการตรวจสอบสินค้าเกษตร (4 จังหวัด กาญจนบุรี เชียงราย นราธิวาส และนครพนม)]	- กำลังก่อสร้าง
สาธารณูปโภค	- กปภ. 2 โครงการ (ขยายการประปาสาขากาญจนบุรี-ท่ามะกา และ แผนงานรองรับ SEZ)	- อยู่ระหว่างสำรวจออกแบบ
	- กฟภ. 1 โครงการ (พัฒนาระบบไฟฟ้ารองรับ SEZ)	- จัดซื้อที่ดิน

8) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.เชียงราย

ประเภท	รายละเอียด	สถานะ/ความก้าวหน้า
สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนและการจัดตั้ง OSS ด้านการลงทุน	- ประกาศ กกท. ที่ 13/2558 ส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย 10 ประเภทกิจการเป้าหมาย - ประกาศ กกท. ที่ 2/2559 เพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย อีก 10 กลุ่มกิจการเป้าหมาย - OSS ด้านการลงทุนเปิดให้บริการ 4 แห่ง ได้แก่ 1) ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงราย 2) ที่ว่าการอำเภอแม่สาย 3) ที่ว่าการอำเภอเชียงแสน และ 4) ที่ว่าการอำเภอเชียงของ	- มีโครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุน ณ วันที่ 1 ม.ค. 58-ปัจจุบัน จำนวน 5 โครงการ เงินลงทุนรวม 124.10 ล้านบาท ซึ่งได้รับการอนุมัติแล้ว - มีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ 707 ราย วงเงินรวม 1,227.61 ล้านบาท
การจัดหาที่ดิน	- ที่สาธารณประโยชน์ “ที่เลี้ยงสัตว์บ้านต้นจิว” เนื้อที่ 531-3-27 ไร่ ต.สถาน อ.เชียงแสน - ที่ราชพัสดุ (โรงงานยาสูบ) เนื้อที่ 870-3-5 ไร่ ต.โป่งผา อ.แม่สาย - ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอเชียงแสน เนื้อที่ 651-3-52 ไร่ ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน (ติดท่าเรือเชียงแสน)	- คณะอนุกรรมการด้านการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการให้ยกเลิกการจัดหาที่ดินของรัฐเพื่อใช้เป็นพื้นที่พัฒนา โดยเห็นควรให้ส่งเสริม/สนับสนุนตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และมาตรการทางผังเมืองแทนการจัดหาที่ดิน

รายงานความก้าวหน้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เมษายน 2562

ประเภท	รายละเอียด	สถานะ/ความก้าวหน้า
OSS ด้านแรงงาน	<ul style="list-style-type: none"> - เปิดให้บริการ ณ อาคารเลขที่ 998/7 (ห้อง B1,B2) วิปาร์คพลาซ่า หมู่ที่ 5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย - ไทยและเมียนมาได้ลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการข้ามแดน ไทย-เมียนมาแล้วเมื่อวันที่ 24 มิ.ย.59 ซึ่งแรงงานเมียนมาได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานลักษณะไป-กลับหรือตามฤดูกาลได้แล้ว โดยให้พำนักได้คราวละไม่เกิน 30 วัน 	<ul style="list-style-type: none"> - กต.อยู่ระหว่างติดตามการพิจารณาร่างความตกลงว่าด้วยการข้ามแดนระหว่างไทย-สปป.ลาว - ช่วงตั้งแต่ ต.ค. 60-ม.ค. 62 มีแรงงานเมียนมาได้รับอนุญาตทำงานในลักษณะไป-กลับตามกฎหมาย (มาตรา 64) จำนวน 373 คน (รวมแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานตามกฎหมายทุกมาตรา 4,881 คน)
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		
คมนาคมขนส่ง	<ul style="list-style-type: none"> - ทช. 1 โครงการ (สายแยก ทล. 1020-บ.กัวแก้ว) - ขบ. 1 โครงการ (ศูนย์เปลี่ยนถ่ายเชิงของ) - ทล. 1 โครงการ (ทางเลี่ยงเมืองเชียงรายด้านตะวันตก) 	<ul style="list-style-type: none"> - ของบก่อสร้าง ปี 63 - กำลังก่อสร้าง - กำลังก่อสร้าง ช่วงที่ 1 ผลงานร้อยละ 99 ช่วงที่ 2 ผลงานร้อยละ 76 - แล้วเสร็จ - สำรวจอสังหาริมทรัพย์
ด้านศุลกากร/ ระบบผ่านแดน	<ul style="list-style-type: none"> - ศก. 2 โครงการ (ด่านแม่สาย , ด่านเชียงแสน) - ศก. 1 โครงการ (ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านศุลกากรเชียงของ) - วก. 1 โครงการ [ปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านตรวจพืชและการตรวจสอบสินค้าเกษตร (4 จังหวัด กาญจนบุรี เชียงราย นราธิวาส และนครพนม)] 	<ul style="list-style-type: none"> - แล้วเสร็จ / กำลังก่อสร้าง - กำลังก่อสร้าง - กำลังก่อสร้าง
สาธารณูปโภค	<ul style="list-style-type: none"> - กฟผ. 1 โครงการ (พัฒนาระบบไฟฟ้ารองรับ SEZ) - กปภ. 2 โครงการ (แผนรองรับ SEZ สาขาแม่สาย / เวียงเชียงของ) 	<ul style="list-style-type: none"> - กำลังก่อสร้าง - เสนอ ค.ร.ม.

9) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.นครพนม

ประเภท	รายละเอียด	สถานะ/ความก้าวหน้า
สิทธิประโยชน์ ส่งเสริมการลงทุน และการจัดตั้ง OSS ด้านการลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศ กกท. ที่ 14/2558 ส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 10 ประเภทกิจการเป้าหมาย - ประกาศ กกท. ที่ 3/2559 เพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม อีก 13 กลุ่มกิจการ 	<ul style="list-style-type: none"> - มีโครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุน ณ วันที่ 1 ม.ค. 58 – ปัจจุบัน จำนวน 1 โครงการ เงินลงทุนรวม 15.01 ล้านบาท ซึ่งได้รับการอนุมัติแล้ว

รายงานความก้าวหน้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เมษายัน 2562

ประเภท	รายละเอียด	สถานะ/ความก้าวหน้า
	เป้าหมาย - OSS ด้านการลงทุนเปิดให้บริการ ณ สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3	- มีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ 315 ราย วงเงิน 618.28 ล้านบาท
การจัดหาที่ดิน	- คำสั่ง คสช.ที่ 74/2559 เรื่อง การจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยเพิกถอนสภาพที่ดินใน ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม ให้เป็นที่ราชพัสดุ - ที่สาธารณประโยชน์ “โคกภูกระแต” ต.อาจสามารถ อ.เมือง เนื้อที่ 2,983-2-74 ไร่ - กนพ. เห็นชอบถอนสภาพประมาณ 1,408 ไร่ (2 แปลง) • แปลงที่ 1 ได้เนื้อที่ประมาณ 357-3-25 ไร่ • แปลงที่ 2 ได้เนื้อที่ประมาณ 1,049 ไร่	- คณะทำงานสรรหาฯ อยู่ระหว่างพิจารณาข้อเสนอโครงการลงทุนของภาคเอกชนซึ่งจะเสนอกนพ. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
OSS ด้านแรงงาน	- เปิดให้บริการ ณ อาคารสำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม	- กต. อยู่ระหว่างเร่งรัดติดตามการพิจารณาเร่งความลงว่าด้วยการข้ามแดนระหว่างไทย-สปป.ลาว - ช่วงตั้งแต่ ต.ค. 60 – ม.ค. 62 แรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงานตามกฎหมายทุกมาตรา 449 คน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		
คมนาคมขนส่ง	- รพท. 1 โครงการ (บ้านไผ่-มุกดาหาร-นครพนม) (โครงการเดียวกับ จ.มุกดาหาร)	- อยู่ระหว่างเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณาอนุมัติ
	- ทช. 2 โครงการ (ถนน สาย ง , สาย ค 3 และ ค 4 ผังเมืองรวมเมืองนครพนม)	- กำลังก่อสร้าง
	- ขบ. 1 โครงการ (ศูนย์การขนส่งชายแดน)	- จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ด้านศุลกากร/ระบบผ่านแดน	- ศก. 1 โครงการ (ด่านนครพนมแห่งใหม่)	- แล้วเสร็จ
	- ปศ. 1 โครงการ (เพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC ด้านปศุสัตว์จังหวัดนครพนม)	- กำลังก่อสร้าง
	- วก. 1 โครงการ [ปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านตรวจพืชและการตรวจสอบสินค้าเกษตร (4 จังหวัด กาญจนบุรี เชียงราย นราธิวาส และนครพนม)]	- กำลังก่อสร้าง
สาธารณูปโภค	- กฟภ. 1 โครงการ (สถานีไฟฟ้าและเพิ่มหม้อแปลง)	- จัดหาที่ดิน
	- กปภ. 2 โครงการ (กปภ.สาขานครพนม และ ขยาย กภป. นครพนม)	- เสนอ ค.ร.ม./ อยู่ระหว่างปรับแผนของบประมาณปี 65
	- ขป. 1 โครงการ (ประตูละบายน้ำห้วยบังกอ)	- กำลังก่อสร้าง

รายงานความก้าวหน้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เมษายน 2562

10) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.นราธิวาส

ประเภท	รายละเอียด	สถานะ/ความก้าวหน้า
สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนและการจัดตั้ง OSS ด้านการลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศ กทท. ที่ 15/2558 ส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส 10 ประเภทกิจการเป้าหมาย (กลุ่มที่ BOI ยกเลิกการส่งเสริมแล้ว แต่นำกลับมาให้ใหม่ เฉพาะใน SEZ) - สิทธิประโยชน์ที่ได้รับภายใต้เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ - OSS ด้านการลงทุนเปิดให้บริการ ณ สำนักงานอุตสาหกรรม ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส 	<ul style="list-style-type: none"> - ช่วง วันที่ 1 ม.ค. 58-ปัจจุบันมีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ 124 ราย วงเงินรวม 221.82 ล้านบาท
การจัดหาที่ดิน	<ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดเสนอที่ดินเอกชน เนื้อที่ประมาณ 2,277-0-78.1 ไร่ (เป็นโฉนดที่ดินจำนวน 8 แปลง) ใน ต.ละหาร อ.ยี่งอ และ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส - มติ กนพ. 2/2560 (17 พ.ย. 60) มอบหมาย กนอ. ประเมินความเหมาะสมและความคุ้มค่าในการลงทุนทั้งด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์ ในการจัดซื้อที่ดินเพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม และมอบหมายคณะอนุกรรมการด้านการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการพิจารณาเสนอแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินดังกล่าว - มติ กนพ. 1/2561 (5 ก.ย. 61) มอบหมาย ศอ.บต. เป็นหน่วยงานจัดทำคำขอของงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดซื้อที่ดินเพื่อจัดตั้งนิคมฯ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส 	<ul style="list-style-type: none"> - ศอ.บต. จะดำเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อที่ดิน
OSS ด้านแรงงาน	<ul style="list-style-type: none"> - เปิดให้บริการ ณ อาคารเลขที่ 41/6 ถ.ละม้ายอุทิศ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 	<ul style="list-style-type: none"> - ช่วงตั้งแต่ ต.ค. 60-ม.ค. 62 แรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงานตามกฎหมายทุกมาตรา 118 คน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		
คมนาคมขนส่ง	<ul style="list-style-type: none"> - ขบ. 1 โครงการ (สถานีขนส่งสินค้านราธิวาส) 	<ul style="list-style-type: none"> - สำรองอสังหาริมทรัพย์
ด้านศุลกากร/ระบบผ่านแดน	<ul style="list-style-type: none"> - ศก. 1 โครงการ (ส่วนขยายด่านสุโงโกะ-ลก) 	<ul style="list-style-type: none"> - F/S EIA Detail Design
	<ul style="list-style-type: none"> - ศก. 3 โครงการ (ปรับปรุงด่านสุโงโกะ-ลก , สร้างด่านบูเกะตา ระยะที่ 3 และ ปรับปรุงเพิ่มเติมด่านบูเกะตา) 	<ul style="list-style-type: none"> - แล้วเสร็จ (ด่านสุโงโกะ-ลก) - แล้วเสร็จ (ด่านบูเกะตา)
	<ul style="list-style-type: none"> - ปม. 1 โครงการ (ด่านตรวจสัตว์น้ำ) 	<ul style="list-style-type: none"> - กำลังก่อสร้าง ผลงานร้อยละ 30
	<ul style="list-style-type: none"> - วก. 1 โครงการ [ปรับปรุงห้องปฏิบัติการด่านตรวจพืชและการตรวจสอบสินค้าเกษตร (4 จังหวัด กาญจนบุรี เชียงราย นราธิวาส และนครพนม)] 	<ul style="list-style-type: none"> - กำลังก่อสร้าง
อุตสาหกรรม	<ul style="list-style-type: none"> - กนอ. 1 โครงการ (จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม) 	<ul style="list-style-type: none"> - ศอ.บต. จะขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อที่ดิน

รายงานความก้าวหน้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เมษายน 2562

ประเภท	รายละเอียด	สถานะ/ความก้าวหน้า
สาธารณูปโภค	- กปภ. 1 โครงการ (ระบบประปาพระราชวัง)	- จัดหาที่ดิน
	- กฟภ. 1 โครงการ (พัฒนาระบบไฟฟ้ารองรับ SEZ)	- F/S EIA Detail Design

خب. กรมการขนส่งทางบก

ทช. กรมทางหลวงชนบท

ศก. กรมศุลกากร

วก. กรมวิชาการเกษตร

อย. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กนอ. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กฟภ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ปม. กรมประมง

ทล. กรมทางหลวง

ทย. กรมท่าอากาศยาน

สตม. สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ปศ. กรมปศุสัตว์

ชป. กรมชลประทาน

กปภ. การประปาส่วนภูมิภาค

รฟท. การรถไฟแห่งประเทศไทย